

● เปิดฉากเวทีสินเชื่อเกษตรชนบทโลก ● น้อมรับแนวพระราชดำริสในหลวง

# ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกรที่เข้ม

ทรงรัฐ 3 พ.ย. 59 พ.ศ.

นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร ซึ่งตั้งวงเงินสินเชื่อเอาไว้จำนวน 200-300 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้เป็น นอกจากนี้ ผู้แทนจากภาคพื้นยุโรปยังได้เสนอให้นำ เจ้าภาพจัดการประชุมสินเชื่อเกษตรและชนบทโลก ครั้งที่ 2 ข้อมูลด้านภูมิอากาศจากดาวเทียมมาใช้ในการคาดคะเนและลด โดยมีสมาชิกประกอบด้วย ผู้แทนสถาบันการเงิน องค์กรพัฒนา กภัยพิบัติจากธรรมชาติ รวมถึงการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อ ด้านการเกษตรและชนบทชั้นนำกว่า 1,000 คน จาก 5 ทวีป จำนวน ติดตามตรวจสอบการใช้ที่ดิน การวางแผนป้องกันภัยธรรมชาติ กว่า 120 ประเทศ เดินทางมาเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 31 ต.ค.- และสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ส่วนผู้แทนจาก 2 พ.ย.59 ซึ่งผลการประชุมประเทศสมาชิกได้ให้ความสนใจปรัชญา ละตินอเมริกา ได้เสนอแนวทางจัดการกับบริษัทที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน โดยกำหนดมาตรการที่เข้มแข็งควบคู่ไปกับมาตรการจูงใจ แก่คนไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยต่างชื่นชมและตั้งใจที่จะนำแนวทาง สำหรับปฎิญาที่ร่วมกันลงนาม ประกอบด้วย 1. การ ไปปรับใช้กับงานพัฒนาชนบทในประเทศของตนเองต่อไป ใช้นโยบายเชิงกลยุทธ์และโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถ

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมยังได้ให้ความสำคัญเรื่องการสร้าง ของภาคการเกษตรให้ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น 2. ประสาน ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อแสวง ความเชื่อมโยง การมีส่วนร่วม และการติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ หาแนวทางที่ดีที่สุดมาปรับใช้กับการพัฒนาด้านเกษตรไม่ว่า ระหว่างองค์กรให้สินเชื่อในภาคการเกษตรและสถาบันการเงิน จะเป็นการขยายการบริการสินเชื่อ และเปิดโอกาสให้คนยากจน ขนาดย่อม 3. การขยายและปรับปรุงความสามารถเสริมสร้าง ในชนบทสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน รวมถึงการส่งเสริม และกิจกรรมการฝึกอบรมที่ให้ผู้ยากไร้ 4. การใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ 5. ทบทวนและจัดโครงสร้าง ผลิตทางการเกษตร การสร้างความรู้ ทักษะการบริหารจัดการ กรอบการดำเนินงานด้านกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อเสริมสร้าง เพื่อให้รู้เท่าทันปัญหาและแก้ไขได้ถูกต้อง ซึ่งในส่วนของ ธ.ก.ส. กระแสด้านการเงินและบริการที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจภาคการเกษตร ก็แข็งแรงให้สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ที่ถูกทำลาย และภาคชนบท.